

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

HỘI NÔNG DÂN T. NGHỆ AN

ĐỀN

Số: 11/2

Ngày:

Thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BTGTW, ngày 03/02/2020 của Ban

Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công văn số 5427-CV/TU, ngày 01/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

2. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

3. Công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung

*Chuyên
Thường trực
- Các ban, VP, TT
+ Đề tài PC
đi chỉ tạo
TĐ chiếu theo
hiệu (bản chính)*

ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Công văn số 5427-CV/TU ngày 01/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 2196-CV/BTGTU ngày 04/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức y tế thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Xác định rõ trách nhiệm, phân định nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành với tinh thần quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch trên nhiều mặt: từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị trang bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống tại chỗ; việc xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch cho đến công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân, công tác kiểm soát, quản lý, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc và các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh...

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt tại các địa phương có khu vực cách ly theo chủ trương quân đội tham gia tiếp nhận và cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch bệnh về nước là chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cho công dân, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. Việc quân đội tham gia tiếp nhận và cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch bệnh về nước là thực hiện theo Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

- Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch từ tinh tới cơ sở. Lưu ý chỉ rõ sự chủ động, tích cực của các ngành chức năng, địa phương, nhấn mạnh: đến ngày 31/01/2020, Bộ Y tế đã thành lập 25 đội phản ứng nhanh, Bộ Quốc phòng đã thành lập 20 đội và thực hiện kết nối trực tuyến 21 bệnh viện với Bộ Y tế để thống nhất chỉ đạo, phối hợp trong chuyên môn kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh; Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo 04 bệnh viện tuyến quân đội Trung ương trong việc sẵn sàng hỗ trợ, tham gia phòng, chống dịch bệnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẵn sàng tiếp nhận và cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Việt Nam đối với khoảng 2.000 người

trên địa bàn tỉnh Nghệ An (có 03 điểm tiếp nhận gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân khu IV, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội); Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các công văn chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch số 259/KH-BTL ngày 03/02/2020 về tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam (dự kiến sẽ tiếp nhận, cách ly khoảng 345 người).

- Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm phòng bệnh là chính. Tập trung tuyên truyền, vận động những người có nguy cơ nhiễm dịch bệnh cao yên tâm, tin tưởng, tự giác đến các cơ sở y tế khám, điều trị; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; các văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã, nhất là tại các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.

- Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, xuyên tạc về chủ trương quân đội tham gia tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Việt Nam, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng...

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Thông tin, tuyên truyền trên báo chí: thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh phát sóng vào các khung giờ vàng, trang nhất, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi – đáp...).

3. Tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... nhất là trên các tuyến đường trung tâm, trung tâm văn hóa – thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện, tổ dân cư, nơi công cộng...

4. Tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.

5. Tổ chức hội nghị trực tuyến, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...

6. Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh nhằm thông tin kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch.

7. Tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các thôn, xã vùng sâu, vùng xa.

8. Tuyên truyền trên internet, mạng xã hội: Các ban, sở, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên tích cực đăng tải các tin, bài viết, chia sẻ thông tin chính thống về nguyên nhân, tác hại, cách phòng, chống dịch trên các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, VCNET, Mocha...).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phòng, chống có hiệu quả bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

1. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là ở các trường học, nơi công cộng, nơi tập trung đông người, những vùng và đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao bằng nhiều hình thức phù hợp; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để phòng, chống dịch bệnh. Lưu ý chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cấp độ thông tin, tuyên truyền cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trật tự, an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, tuyên truyền để thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh và kịp thời khuyến cáo người dân đến ngay các cơ sở y tế khám, điều trị khi có dấu hiệu của bệnh; đồng thời cách ly kịp thời không để lây lan dịch bệnh.

- Đối với các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào cần tập trung tuyên truyền để nhân dân không đi lại đường mòn, lối mở; việc đi lại ở cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, sân bay, bến cảng phải được kiểm soát thân nhiệt và những biện pháp khác như khai báo y tế bắt buộc; không nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Nghệ An; lập kênh liên lạc với các cấp địa phương tương ứng của nước bạn Lào để nắm bắt thông tin cập nhật hàng ngày và có biện pháp chủ động xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh.

- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất về tư tưởng, nhận thức về chủ trương của Đảng, Nhà nước giao quân đội tham gia tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các

quốc gia có dịch về Việt Nam, nhất là tuyên truyền cho nhân dân ở gần các địa điểm tiếp nhận, cách ly có nhận thức đúng, không lo lắng, yên tâm về các biện pháp kiểm soát bệnh dịch của các cơ quan chức năng và tạo sự đồng thuận cao với chủ trương trên; phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm những hành vi thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh; những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi; tung tin không chính xác, nhất là xuyên tạc về chủ trương quân đội tham gia phòng, chống dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời cho các sở, ban, ngành, địa phương về diễn biến của dịch, kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là xây dựng phương án tuyên truyền, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong trường hợp bùng phát dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý chặt chẽ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch; kiên quyết xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật những hành vi phát tán thông tin, hình ảnh không chính xác trên internet, mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

4. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan về dịch bệnh, nhất là tại nơi công cộng và các cơ sở y tế, trường học, điểm văn hóa, du lịch.

- Chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin phối hợp với phòng Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách về việc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, giảm các hoạt động trong lễ hội; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và các di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch về tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường. Vận động giáo viên và học sinh tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng; chú trọng thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh để tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng của phụ huynh và học sinh, nhất đối với các trường học nội trú và bán trú.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thông tin kịp thời đến các trường học để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí thời gian, lịch học của học sinh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

- Tuyên truyền quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong các tổ chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.

- Chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia đình, nơi công cộng.

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; qua đó, phát hiện, tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư tưởng trong trường hợp có dịch bệnh bùng phát cao.

7. Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh

- Tham mưu cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, định hướng và quản lý tốt việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các trang website, mạng xã hội kịp thời, hiệu quả.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với y tế, cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo định hướng thông tin kịp thời về diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh.

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh, qua đó dự báo tình hình, xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, lan rộng nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

- Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng của Ban chỉ đạo

35 thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các khuyến cáo, khuyến nghị của của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên mạng xã hội. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

9. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

- Bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phù hợp; tăng cường tin, bài đưa thông tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền về việc quân đội tham gia tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Việt Nam để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thống nhất về tư tưởng, nhận thức, phối hợp tạo điều kiện cho các đơn vị quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ tin, bài, tránh đưa những tin, bài sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân về dịch bệnh. Ưu tiên dung lượng, thời lượng đăng tải các khuyến cáo, khuyến nghị của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với người dân nhằm ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo chế độ quy định để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. *yl*

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các Ban và VP Tỉnh ủy,
- UBND, HĐND tỉnh,
- Thường trực, Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Các sở: TT&TT; VH,TT; GD&ĐT; Du lịch; Ngoại vụ; Y tế,
- Các cơ quan báo, đài trong tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn,
- Lưu Văn thư. *OT*

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



Kha Văn Tám

